

## สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p><b>ไวรัสซิกาโผล่ตองกา</b></p> <p>ดร.ซาเอียพิวกาลา รัฐมนตรีสาธารณสุขตองกา กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ไวรัสซิกา ระบาดเป็นครั้งแรกในตองกา และกำลังรอผลตรวจเลือดเพิ่มเติมที่ส่งไปต่างประเทศ แต่ยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกันไวรัสหรือแสดงอาการ นักวิจัยบราซิลสงสัยว่าไวรัสซิกากระบาดมีส่วนสัมพันธ์กับทารก แรกเกิดมีความผิดปกติสมองจำนวนมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้พิสูจน์ชัดเจน ส่วนองค์การอนามัยโลก หรือ WHO แถลงว่า ไวรัสซิกาแพร่ระบาดอยู่ใน ๓๓ ประเทศและดินแดน หลังพบระบาดครั้งแรกในบราซิลเมื่อปีที่แล้ว โดยประเทศที่พบการระบาดนั้น อยู่ในแถบทะเลแคริบเบียน และอเมริกา กลางกับอเมริกาใต้ รวมทั้งบราซิล โคลอมเบีย และเม็กซิโก นอกจากนี้ ยังพบในฟีจี, ตองกา และ ๓ ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ในแอฟริกา และใน สาธารณรัฐกาโบ เวกอร์เด ในมหาสมุทรอินเดีย และมีการยืนยันว่า พบในมัลดีฟส์</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>ใช้เลือดออกคร่า ๑๐๑ ในจีเรีย</b></p> <p>เอเอฟพีรายงานว่า ศูนย์ควบคุมโรคระบาดของประเทศในจีเรีย หรือเอ็นซีดีซี เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัส "ลาซซา" เชื้อก่อโรค ใช้เลือดออกลาซซา ว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๑๐๑ รายแล้วจากจำนวนผู้ป่วย ๑๗๕ คน นับตั้งแต่เชื้อไวรัสดังกล่าวแพร่ระบาดในในจีเรียตั้งแต่เดือนส.ค.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ทางกรในจีเรียยืนยันว่าสถานการณ์ระบาดนั้นอยู่ในความควบคุม แต่คาดว่าจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจริงนั้นอาจมากกว่าข้อมูลของเอ็นซีดีซี</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>พบแบคทีเรียช่วยให้หมีจำศีลในฤดูหนาวได้</b></p> <p>นักวิจัยค้นพบว่า แบคทีเรียหลายชนิดในกระเพาะอาหารของหมีสีน้ำตาล ซึ่งเปลี่ยนแปลงบทบาทต่อระบบเผาผลาญของหมีไปตามฤดูกาล อาจช่วยให้หมีสามารถจำศีลได้ในช่วงฤดูหนาว ผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Cell Reports ระบุว่า จากการเก็บตัวอย่างอุจจาระของหมีป่า ๑๖ ตัว นักวิทยาศาสตร์ได้พบประชากรแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งซึ่งช่วยในการสะสมไขมันของหมีในฤดูร้อน และเผาผลาญไขมันในฤดูหนาว โดยเมื่อนำแบคทีเรียดังกล่าวมาใช้กับหนูทดลอง ก็พบว่าแบคทีเรียที่เจริญในช่วงฤดูร้อนเป็นสาเหตุให้เกิดไขมันสะสมได้มากกว่าแบคทีเรียที่เจริญในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีความต้านทานอินซูลิน ศาสตราจารย์เฟรเดริก แบ็คเคด นักวิจัยอาวุโสจาก มหาวิทยาลัยโคเรนเบิร์กในสวีเดนกล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ชนิดของจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล แต่เป็นครั้งแรกที่พบว่าแบคทีเรียเหล่านี้มีบทบาทแตกต่างกันไปในกระบวนการเผาผลาญของสัตว์จำศีล อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์แบ็คเคดกล่าวว่า การค้นพบในครั้งนี้อาจไม่สามารถนำไปใช้รักษาโรคอ้วนในมนุษย์ได้โดยตรง แต่ทีมวิจัยพบความเป็นไปได้ในการรักษาภาวะทุพโภชนาการด้วยแบคทีเรียฤดูร้อน รวมทั้งช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนเรื้อรังและโรคเมตาบอลิซึม ทั้งนี้ หมีเป็นสัตว์จำศีลประเภทหนึ่ง โดยมันจะกินอาหารปริมาณมากในช่วงเดือนฤดูร้อน และสงวนพลังงานไว้สำหรับการจำศีลเป็นเวลาหลายเดือนในฤดูหนาว</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>สาธารณสุขสุขุครณยันพบเหือ “หวัดหมู H๑N๑” แล้วอย่างน้อย ๑๘๔ ศพ คำแถลงของกระทรวงสาธารณสุขครณระบุว่า ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดหมูส่วนใหญ่ในประเทศของตนมีประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับสุกร หรือเคยสัมผัสถูกของเหลวและสารคัดหลั่งของสุกรที่ตายแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้เบื้องต้นว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้มีการติดต่อโดยตรงจากสุกรมาสู่มนุษย์ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอาหารยังคงยืนยันว่า การบริโภคเนื้อหมูหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากเนื้อหมูนั้น “ไม่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยง” ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H๑N๑ ในมนุษย์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เวโรนิกา สควอร์โซวา รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียกล่าวว่า สถานการณ์ไข้หวัดหมูในประเทศของตนเวลานี้อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์แล้ว นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดหมูในอาร์เมเนีย ซึ่งเป็นอดีตดินแดนส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ๑๘ ราย ในขณะที่ทางการจอร์เจียระบุว่าพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดหมู ๓ รายในประเทศของตน ส่วนในอิหร่านนั้นไวรัสชนิดนี้ได้คร่าชีวิตคน ๑๑๒ ราย และทำให้คนต้องเข้าโรงพยาบาลกว่า ๑๐๐ คน นับตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา</p>	-	-
นานาชาติ	<p>“โอบามา” เตรียมขอคองเกรสนุมัติทุนฉุกเฉิน \$๑,๘๐๐ ล้านสู่การระบาดของ “ไวรัสซิกา”</p> <p>จำนวนผู้ติดเชื้อโรคซึ่งมีอยู่กลายเป็นพาหะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคละตินอเมริกา ทำให้หลายฝ่ายวิตกว่าสภาพอากาศที่อุ่นสบายในฤดูใบไม้ผลิอาจยังทำให้เชื้อแพร่ระบาดหนักทางตอนเหนือของแม่น้ำรีโอแกรนด์ ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างรัฐเท็กซัสของสหรัฐฯ กับเม็กซิโก แม้จะยังไม่มียข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าไวรัสซิกาอาจทำให้ผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิต แต่เชื่อกันว่าไวรัสตัวนี้มีส่วนเชื่อมโยงกับภาวะศีรษะเล็ก (microcephaly) และความพิการแต่กำเนิดของทารก แม้ผู้นำสหรัฐฯ จะเรียกร้องขอเงินทุนต่อสู้ไวรัสซิกา แต่ก็เตือนประชาชนว่าไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไป “ข่าวดีก็คือไวรัสชนิดนี้ไม่อันตรายเท่าเชื้ออีโบล่า ยังไม่มีใครเสียชีวิตเพราะไวรัสซิกา บางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าได้รับเชื้อเข้าไปแล้ว ประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสำหรับไวรัสชนิดนี้ก็คือหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้หญิงที่กำลังวางแผนจะมีบุตร” องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การระบาดของไวรัสซิกาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก ขณะที่รัฐบาลหลายประเทศเริ่มระดมเงินทุนและทรัพยากรเพื่อต่อต้านการแพร่กระจายของเชื้อชนิดนี้ ประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักสุดก็คือ บราซิล ซึ่งกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในเดือน ส.ค. กระแสตื่นกลัวไวรัสทำให้สเปร์ยกำจัดยุงขายดีเป็นหน้าน้ำเต่า ผู้ผลิตยาฆ่าแมลงหลายบริษัทในแดนแซมบ้ายอมรับว่า ยอดขายระหว่างเดือน ธ.ค. ปี ๒๐๑๕ จนถึงเดือน ม.ค. ปีนี้ เพิ่มขึ้นเกือบ ๘๐๐% ขณะที่ร้านขายยาบางแห่งระบุว่าสเปร์ยกันยุงบางยี่ห้อเริ่มขาดตลาด</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p><b>โคลอมเบียหวั่นผู้ป่วยไวรัสซิกาเพิ่ม-พบเอี๊ยวก่อโรคแพ้งูมิตัวเอง</b></p> <p>นายฮวน มานูเอล ซานโตส ประธานาธิบดีโคลอมเบีย แถลงความคืบหน้า การตรวจสอบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศ ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา ๒๒,๖๑๒ ราย จากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อทั้งหมด ๒๕,๖๔๕ ราย โดยพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือ เมืองนอร์เต เด ซานแทนเดอร์ ทางตะวันออกของโคลอมเบีย ติดกับพรมแดนประเทศ เวเนซุเอลา ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขประเมินว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในโคลอมเบีย อาจเพิ่มสูงถึง ๖๐๐,๐๐๐ ราย และขณะนี้โคลอมเบีย เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกามากเป็นอันดับ ๒ ของโลก รองจากบราซิล อย่างไรก็ตาม นายฮวน มานูเอล ซานโตส ระบุว่า ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาประมาณ ๓,๑๗๗ ราย ที่พบในโคลอมเบีย ไม่มีปัจจัยบ่งชี้ว่าทารก ในครรภ์จะมีอาการศีรษะเล็กผิดปกติเหมือนที่พบในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศบราซิล แต่แพทย์ในโคลอมเบียพบความเกี่ยวข้องว่าไวรัสซิกาอาจทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยด้วยโรคแพ้งูมิตัวเองในกลุ่มอาการกีแอง-บาร์เร (จีบีเอส) ซึ่งทำให้ปลายประสาทอักเสบและกล้ามเนื้ออ่อนแรงในบางรายถึงขั้นเป็นอัมพาต และสถิติผู้ป่วยที่มีอาการกลุ่มจีบีเอสในโคลอมเบียเพิ่มสูงขึ้น ๖๖ เปอร์เซ็นต์ หรือราว ๑,๐๐๐ ราย ในช่วงเวลาเดียวกับที่ไวรัสซิกา แพร่ระบาด ทั้งยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเสียชีวิตจากกลุ่มอาการดังกล่าวแล้ว ๓ ราย.</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>ยูนิเซฟพบการขริบอวัยวะเพศหญิงทั่วโลกมีสูงกว่ที่คาดถึง ๗๐ ล้านราย</b></p> <p>กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานผลการรวบรวมสถิติการขริบอวัยวะเพศหญิงทั่วโลกล่าสุดพบว่า มีผู้หญิงและเด็กหญิงอย่างน้อย ๒๐๐ ล้านคนทั่วโลกที่ผ่านการขริบอวัยวะเพศมาแล้ว โดยมีจำนวนสูงกว่าที่คาดไว้ในปี ๒๐๑๔ ถึงเกือบ ๗๐ ล้านคน หลังมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีการขริบอวัยวะเพศหญิงสูงมากที่สุดในโลก แม้ทางการจะสั่งห้ามไปแล้วเมื่อปี ๒๐๐๖ ก็ตาม จากการเก็บสถิติใน ๓๐ ประเทศ พบว่าผู้หญิงใน ๓ ประเทศคือ อินโดนีเซีย อียิปต์ เอธิโอเปีย มีจำนวนของผู้หญิงที่ถูกขริบอวัยวะเพศรวมกันคิดเป็นครึ่งหนึ่งของสถิติทั่วโลก ส่วนโซมาเลียนั้นมีจำนวนหญิงที่ถูกขริบอวัยวะเพศสูงสุดของโลก โดยคิดเป็นร้อยละ ๙๘ ของประชากรหญิงอายุระหว่าง ๑๕-๔๙ ปี ทั้งนี้ เด็กหญิงราว ๔๔ ล้านคนทั่วโลกที่ถูกขริบอวัยวะเพศมีอายุต่ำกว่า ๑๔ ปี และส่วนใหญ่ถูกขริบไปตั้งแต่อายุไม่ถึง ๕ ปี โดยในหลายกรณีถูกบังคับให้ขริบจากชุมชนและไม่ได้ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวและบิดามารดา บางคนได้รับอันตรายจากการขริบถึงขั้นตกเลือดจนเสียชีวิตในภายหลัง แม้ในบางประเทศเช่นอินโดนีเซียและกีนี การขริบอวัยวะเพศหญิงจะกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีการลักลอบปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเชื่อว่าผู้หญิงที่ดีจะต้องผ่านการขริบอวัยวะเพศแล้วเท่านั้น โดยจะตัดลิตอริสออกบางส่วน เพื่อให้ความต้องการทางเพศลดลง ยูนิเซฟระบุว่า แม้ในบางประเทศเช่นไลบีเรีย บูร์กินา ฟาโซ และเคนยา แนวโน้มการขริบอวัยวะเพศหญิงจะลดลง แต่หากแนวโน้มทั่วโลกยังเป็นไปอยู่เช่นนี้ เป็นไปได้ว่าจำนวนผู้ถูกขริบอวัยวะเพศหญิงจะเพิ่มขึ้นอย่างมากภายใน ๑๕ ปีข้างหน้า</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	คิดโปรแกรมอ่านใจ ของคนใช้ได้สำเร็จ ศูนย์แพทย์ฮาร์วาร์ดอเมริกา รายงานว่า ได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทำให้สามารถอ่านใจจากความคิดนึกของคนใช้ได้ถูกต้องเกือบร้อยละ ๙๖ นักประสาทวิทยาศาสตร์ของศูนย์กล่าวว่า โน้ตทางแพทย์แล้วอาจจะกล่าวได้ว่าสามารถที่จะอ่านความคิดของคนได้ ด้วยเครื่องกลในการสื่อสารกับคนไข้อัมพาต และ ไม่อาจพูดจาอะไรได้เลย โดยได้ทดลองเครื่องมือนี้กับคนไข้โรคลมบ้าหมู จำนวน ๑๑ รายที่อยู่กับศูนย์ ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นการก้าวไปสู่ แผนการจัดสมอง สามารถที่จะใช้ค้นหาที่ตั้ง ของสมองส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลทั้งหลายแหล่ได้.	-	-
นานาชาติ	รถไฟชนประสาณงาที่เยอรมนี เสียชีวิตแล้ว ๔ รายและบาดเจ็บอีกนับร้อย เกิดเหตุรถไฟสองขบวนชนประสาณงาที่แคว้นบาวาเรียในเยอรมนีเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (๙ ก.พ.) ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๔ คน และได้รับบาดเจ็บอีกกว่าร้อยราย สื่อท้องถิ่นรายงานว่า อุบัติเหตุดังกล่าวเป็นการชนแบบประสาณงา ทำให้มีรถไฟขบวนหนึ่งตกรางและตู้โดยสารหลายตู้พลิกคว่ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งช่วยเหลือผู้โดยสารที่ยังติดอยู่ใต้ซากรถไฟ โฆษกของตำรวจบอกกับสำนักข่าวเอพีว่า อุบัติเหตุครั้งนี้นับว่าร้ายแรงที่สุดสำหรับพื้นที่แถบนี้ในรอบหลายปีที่ผ่านมา และขณะนี้ได้จัดกำลังแพทย์ฉุกเฉิน รถพยาบาล และเฮลิคอปเตอร์ ออกปฏิบัติการในที่เกิดเหตุแล้ว ทั้งนี้ อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองบาด ไอบลิง ห่างจากนครมิวนิคไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว ๖๐ กม. โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำพื้นที่ได้ทวิตข้อความรายงานว่ เหตุดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ๔ คน และได้รับบาดเจ็บอีกราว ๑๕๐ คน โดยในจำนวนนี้มี ๑๕ คนที่มีอาการสาหัส และอีก ๔๐ คนบาดเจ็บร้ายแรง รถไฟทั้งสองขบวนเป็นรถไฟโดยสาร ซึ่งคาดว่ามิดีเด็กนักเรียนอยู่บนรถไฟจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากเป็นวันหยุดช่วงเทศกาลคาร์นิวัล อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของอุบัติเหตุครั้งนี้ได้	-	-
ประเทศ	พยาบาลลาออกจากระบบ น.ส.กาญจนา จันทร์ไทย ผอ.สำนักงานพยาบาลเผยว่าพยาบาลชำนาญการ อายุมากกว่า 50 ปียื่นลาออกมากขึ้น คิดเป็น 92% ของพยาบาลที่ลาออกทั้งหมด เนื่องจากไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่วนพยาบาลที่ได้รับการบรรจุทั้ง 3 ในปี 2555 ยังเหลือค้างบรรจุอีกประมาณ 2,000 คน ขณะที่ตำแหน่งของพยาบาลที่จะเกษียณอายุในปี 2559-2560 มีไม่ถึง 2,000 อัตรา ซึ่งหากกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการบรรจุ เชื่อว่าจะลาออกอีกเช่นกันปัญหาดังกล่าว สธ.ได้จัดเวทีทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพพร้อมทั้งวิชาชีพอื่นๆ ที่มีปัญหาเข้ามาร่วมกันหารือเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เข้มมาตรการ ๓ เก็บบวก ๕ ส. ทุกวันศุกร์ ป้องกัน ๓ โรคจากยุงลาย</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ กำชับมาตรการป้องกันควบคุมและข้อสั่งการโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ได้มีมาตรการรองรับ ๕ ข้อดังนี้ ๑.การป้องกัน ด้วยมาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค คือ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ ๓ โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้วัดข้อยุงลาย พร้อมเพิ่มมาตรการ ๕ ส. โดยกำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ให้โรงพยาบาล ที่ทำงาน โรงงาน บ้าน ชุมชน โรงเรียน และวัด ดำเนินการทุกวันศุกร์ ส่วนในวันเสาร์-อาทิตย์ ให้บุคลากรกลับไปดำเนินการที่บ้าน พร้อมทั้งได้ทำหนังสือขอความร่วมมือ หน่วยราชการอื่นๆ และประชาชนร่วมมือรณรงค์ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ๒.การเฝ้าระวังและตรวจจับ จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยจะเฝ้าระวังพิเศษเข้มข้นใน ๕ กลุ่มคือ ๑.ผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยง ๒.หญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผื่น ๓.กลุ่มไข้ออกผื่นเป็นกลุ่มก้อน ๔.เด็กแรกคลอดที่มีหัวเล็ก และ ๕.กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงไป รวมทั้งมีอาการที่เข้าข่ายป่วย คือ มีไข้ออกผื่น ปวดข้อ ตาแดง โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลและด่านควบคุมโรคที่สนามบินเฝ้าระวังตรวจจับ สอบสวนและดูแลรักษา เพื่อควบคุมไม่ให้แพร่กระจายโรคออกไป ๓.การดูแลรักษาตามอาการ ได้กำชับให้แพทย์สั่งยาหากันยุงให้ผู้ป่วยเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ยุงกัด หากมีการแพร่ระบาดจะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ออกไปในชุมชน เพื่อทำลายยุงตัวแก่และลูกน้ำในรัศมี ๑๐๐ เมตรจากบ้านผู้ป่วยออกไป พร้อมสอบสวนโรค ชักประวัติในเบื้องต้น หากเข้าข่ายจะเก็บเลือดและปัสสาวะส่งตรวจต่อไป ๔.การควบคุมป้องกันโรค ใช้มาตรการเดียวกันกับโรคไข้เลือดออก โดยพ่นสารเคมีฆ่ายุงลายตัวแก่ รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี ๑๐๐ เมตร รวมทั้งกำจัดลูกน้ำยุงลาย และ ๕.การสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรค กลุ่มเสี่ยง ให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย หากทุกคนร่วมมือกันป้องกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาทอง ๒ เดือน ตั้งแต่วันแห่งความรักถึงวันสงกรานต์ เชื่อว่าจะสามารถลดประชากรยุงก่อนถึงช่วงโรคระบาดในฤดูฝนได้</p>	<p>- สถานการณ์ระดับประเทศ</p> <p>จ.พิจิตร พบอัตราป่วยสูงสุดเป็นลำดับที่ ๙</p> <p>- สถานการณ์จ.พิจิตร ณ วันที่ ๙ ก.พ. ๕๙ พบผู้ป่วย ๙๙ ราย อัตราป่วยสูงสุดอำเภอเมือง (๓๔.๓๘) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง (๓๓.๘๔) อำเภอวาริชภูมิ (๑๙.๐๔)</p> <p>ทกอำเภอพบจำนวนผู้ป่วยสูงเกินกว่าค่า Median ๕ ปี ยกเว้น อ.วังทรายพูน/อ.ดงเจริญ</p>	<p>๑) มอหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให้แจ้ง -คบสอ.ทุกแห่งที่พบผู้ป่วยสูงเกินค่า Median ๕ ปี เปิด War Room พร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบ</p> <p>- กำชับมาตรการป้องกันควบคุมและข้อสั่งการโรคติดเชื้อไวรัสซิกา/ ไข้เลือดออก/ ชิคุนกุนยา ให้ คบสอ.ทุกแห่ง ดำเนินการอย่างเคร่งครัด พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒) มอหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กำชับให้แพทย์ที่รักษาให้วินิจฉัย/รักษา ตามแนวทางที่กำหนด หากพบพบปัญหาหรือข้อขัดข้อง ประการใด ให้ รายงาน ผู้บังคับบัญชา ทราบโดยทันที</p>
ประเทศ	<p>'บิกตู' อารมณ์ดีอวยพรสื่อมีความสุขตรุษจีน สั่ง สธ.คุมเข้มไข้เลือดออก</p> <p>พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขว่า เราต้องเป็นผู้นำในเรื่องของการป้องกัน ไข้เลือดออก โดยไทยต้องเป็นตัวเชื่อมให้กับประเทศอาเซียนเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ซึ่งรมว.สาธารณสุข ต้องร่วมมือกับรัฐมนตรีในประเทศอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยอยากให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาอุปกรณ์ดับยุงไฟฟ้าให้มีความแข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้ยังควรให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวกับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ เพราะพื้นที่ปลูกยางพารานั้นมียุงลายเป็นจำนวนมาก</p>		



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p><b>ยันไว้ไวรัสชิคาการระบาดในเมืองไทย</b></p> <p>นายเสขวรรณ เมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคไข้ชิคาว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้ชิคาว่าในประเทศไทยนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงต่อนานาประเทศว่ากรณีดังกล่าวเป็นการติดเชื้อที่เกิดขึ้นโดยลำพัง และไม่ได้สะท้อนว่ามีการระบาดของโรคไข้ชิคาว่าในประเทศไทย โดยไทยมีมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคนี้อย่างต่อเนื่องใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๒. การเฝ้าระวังทางกฏวิทยา ๓. การเฝ้าระวังในหญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผื่นหรือทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิด และ ๔. การเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท และการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค เตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษา และการดำเนินการควบคุมแมลงพาหะนำโรค ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าสถานการณ์ของโรคไข้ชิคาว่าในไทยยังไม่อยู่ในขั้นของการระบาด ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดที่ห้ามการเดินทางมายังประเทศไทย เพียงแต่กำหนดข้อพึงระวังในการเดินทางมายังไทยเท่านั้น.</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>การชดใช้ทุนของบุคลากรการแพทย์</b></p> <p>จากกรณี ทพ.ญ.รายหนึ่งหนีการชดใช้ทุน และผู้ว่าการ สตง.จะตรวจสอบและแนะนำควรทำให้เป็นคดีอาญามากกว่าคดีแพ่ง เพื่อโทษจะได้สูงขึ้นและประสานงานกับ สถานทูตไทยในต่างประเทศเพื่อตรวจสอบได้ง่าย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ยึดตามหลักเกณฑ์ของก.พ. ในการให้ทุนสำหรับนักศึกษาแพทย์จะต้องศึกษาจบหลักสูตร ๖ ปี และมีข้อกำหนดให้ใช้ทุนคืนในลักษณะทำงานเป็นแพทย์ในระบบ สธ.อีก ๓ ปี โดยในช่วง ๑ ปีแรกของการใช้ทุน เป็นการบังคับให้เรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะก่อน ไมเช่นนั้นจะไม่ได้ใบรับรองในการไปศึกษาต่อในระดับสูง ทำให้ส่วนใหญ่จะทำตามกฎเกณฑ์ และที่ผ่านมามีการหนีทุน จะมีเพียงใช้ทุนไม่ครบ ๓ ปีแต่ยอมจ่ายเงินให้ตามสัญญา</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ</b></p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่าภาคใต้มีผู้สูงอายุ ๑,๐๐๘,๙๒๐ คน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มติดบ้านร้อยละ ๘.๐๗ กลุ่มติดเตียงร้อยละ ๑.๔๓ โดยมีผู้สูงอายุต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดกว่า ๑ แสนคนและเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย ๑๕๐ ตำบล ๑๗,๕๐๐ คน แบ่งเป็นกลุ่มติดบ้าน ๑๔,๘๐๐ คน กลุ่มติดเตียง ๒,๗๐๐ คน ในปี ๒๕๕๘ สธ.ได้อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ๖๘๙ คน ในอำเภอนำร่อง ๑๔ อำเภอ ๔๒ ตำบล และอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ ๗๕ คน เป็นแกนนำในอำเภอเพื่อวางแผนการดูแลผู้สูงอายุ ส่วนในปี ๒๕๕๙ จะสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ต่ำกว่า ๑,๗๕๐ คน ในพื้นที่เป้าหมาย ๑๕๐ ตำบล ด้วย</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ร้องเรียนสถาบันประสาทวิทยา ปลดอมตขึ้นเตียงคนไข้</p> <p>สำนักข่าว สปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัล ช่อง ๑๙ ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่มีประชาชนส่งมา แสดงให้เห็นว่ามีมดจำนวนมากในเตียงผู้ป่วย โดยจากสัญลักษณ์บนผ้าปูเตียง พบว่าเป็นสถาบันประสาทวิทยาสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งทีมข่าวได้รับเอกสารร้องเรียนจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในสถาบันประสาทวิทยา ระบุถึงเหตุการณ์ผู้มดตำรุมกัดผู้ป่วยชายอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจ ที่หอผู้ป่วยประสาทศัลยกรรมชาย ซึ่งผู้ป่วยพูดไม่ได้ สาเหตุมาจากการเปลี่ยนผ้าปูเตียงผู้ป่วยสัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง แม้จะเลอะก็ไม่เปลี่ยน หนังสือร้องเรียนยังระบุถึงสาเหตุว่า ผ้าปูเตียงผู้ป่วยที่ส่งไปซักนอกโรงพยาบาลโดยบริษัทซักฟอกเอกชนได้กลับมาซ้ำ และยังมีผ้าหยาไปเรื่อยๆ ทีมข่าวได้พูดคุยกับญาติของผู้ป่วยที่เดินทางมาเยี่ยม และเจอปัญหาผ้าปูเตียงขาดแคลน รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลกับอดีตแพทย์ประจำสถาบันประสาทวิทยารายหนึ่ง ซึ่งได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งในเรื่องปัญหาจ้างเอกชนภายนอกในการซักฟอกผ้าปูเตียงและชุดผู้ป่วยที่มีปัญหาอย่างมาก โดยฝ่ายบริหารทราบข้อมูลมาตลอด แต่ไม่ได้มีแก้ไขปัญหา</p>	-	-
ประเทศ	<p>มาตรการสวมหมวกนิรภัย</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. รณรงค์มาตรการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยทางถนน เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยกำชับผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ณ ประตูทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี</p>	-	-
ประเทศ	<p>พัฒนาระบบจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบบริการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาระดับเขตของ สธ. ประจำปีงบประมาณ๕๙ เพื่อพัฒนาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของรพ.ในเขตต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้วิธีรวมการจัดซื้อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในระดับเขตในรายการยาที่มีการใช้ร่วม และเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของ สธ. สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเป็นไปตามมติของ ครม.วันที่ ๑๓ มี.ค.๕๐ และวันที่ ๒๔ ก.พ.๕๘</p>	-	-
ประเทศ	<p>แพทย์แนะ 4 วิธีก่อนใช้ครีมหน้าขาว</p> <p>ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาวต้องทำความเข้าใจ 4 ข้อ คือ 1.เข้าใจถึงธรรมชาติของสีผิวของตนเองว่าเป็นอย่างไร 2.ไม่มีสารใดทำให้ผิวขาวถาวรได้ พอหยุดใช้ผิวหนักก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติเดิม 3.ผิวจะไม่ขาวขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นต้องใช้ติดต่อกันหลายสัปดาห์ โดยจะค่อยๆ ขาวขึ้นทีละน้อย 4.การใช้ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวต้องร่วมกับการป้องกันตนเองให้พ้นจากแสงแดดด้วย</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p><b>เด็กไทยเตี้ยกว่ามาตรฐาน</b></p> <p>เมื่อเด็กไทย'สอบตก' ประเมินโภชนาการ ว่าหลังจากที่เคยเป็นต้นแบบในด้านการจัดการโภชนาการแม่และเด็ก ขณะนี้ได้มีปัญหาเรื่องเด็กไทยเตี้ยกว่ามาตรฐาน ซึ่งการแก้ปัญหา ฐานเรื่องแม่และเด็กสำคัญมาก โดยงานวิชาการต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ เพราะการทำให้โภชนาการของแม่ดี ลูกในท้องดี เมื่อเกิดมาแล้วเลี้ยงดูดี จะช่วยลดปัญหาของโภชนาการในระยะยาวประเทศไทยต้องเพิ่มความรับรู้ว่าการดูแลแม่และเด็กไม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเตี้ยเหมือนเมื่อก่อน แต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคในอนาคต ซึ่งสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำคือ การเลี้ยงดูเด็กด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นการสร้างพฤติกรรมที่ดีให้เด็ก</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>แอปฯ ใช้เลือดออก</b></p> <p>นพ.อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันป้องกันไข้เลือดออกให้โหลดฟรี ซึ่งแอปฯ ดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบลูกน้ำว่าเป็นลูกน้ำยุงลายหรือไม่ และสามารถคำนวณปริมาณลูกน้ำยุงลาย เป็นข้อมูลเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถคำนวณและพยากรณ์การระบาดของในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม อยากขอความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินการ เช่น การเข้าไปฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายภายในบ้านนั้น จำเป็นจะต้องฉีดเข้าไปภายในบ้าน เพราะบางครั้งยุงจะหลบอยู่ตามซอก ตามมุม เมื่อดีดแล้วต้องปิดบ้านให้มิดชิดสักกระยะด้วยเรื่องนี้ต้องร่วมมือกัน เพราะยุงลายนอกจากจะเป็นพาหะของไข้เลือดออกแล้วตอนนี้ยังเป็นพาหะนำโรคไข้ติดเชืไวรัสซิกาและชิคุนกุนยา หากกำจัดได้ก็จะป้องกันได้ทั้ง ๓ โรค และสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้.</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>สธ.คาดปี ๕๙ ใช้เลือดออกระบาด เพิ่มมาตรการ ๓ ก ๒ ร</b></p> <p>นพ.อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาในเรื่องของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคสำคัญ ๓ โรค ๑.โรคไข้เลือดออก ๒.โรคติดเชืไวรัสซิกา และ ๓.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยขอให้ประชาชนร่วมกันป้องกันไม่ให้มีการเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่ม ด้วยมาตรการ ๓ เก็บ ประกอบด้วย ๑.เก็บน้ำ โดยการปิดฝาภาชนะใส่น้ำมิดชิด ๒.เก็บบ้าน ให้มีความโปร่งโล่ง และ๓.เก็บขยะ โดยเฉพาะขยะเปียกที่เกิดจากน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่ชื่อว่า "พิชิตลูกน้ำ - ยุงลาย" ที่เบื้องต้นสมาร์ทโฟน ในระบบแอนดรอยน์ สามารถดาวโหลดได้แล้ว โดยให้ประชาชน แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่พันธุ์ยุงลาย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะส่งมายังกรมควบคุมโรค ซึ่งในรอบ ๑ เดือน ผู้ที่แจ้งข้อมูลเข้ามามากที่สุด จะมีการพิจารณามอบรางวัลให้ด้วย ขณะเดียวกันในส่วนของจังหวัดต่างๆ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการรณรงค์ป้องกัน โดยกำหนดมาตรการ ๒ ร ที่ต้องดูแลให้สะอาด เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ คือ ๑.โรงเรียน ๒.โรงงาน ๓.โรงพยาบาล ๔.โรงธรรม หรือวัด ๕.โรงแรม และ ๖.โรงเรียน</p>	-	-





## สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p><b>อย.เพิ่มความรู้เรื่องยาเวยาชน</b></p> <p>นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า หลังจาก อย.เปิดโครงการชั่งใจก่อนใช้ยา ภายใต้ธีม “กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา เนื่องจากมีรายงานสถิติการผลิต นำเข้ายาพหุรามาตอล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.๒๕๕๘ มีการพบเวยาชนนำยาไปโรโครติลไปใช้ในทางที่ผิดผ่านทางสื่อต่างๆ จำนวน ๖๗ ข่าวและช่วงปี ๒๕๕๘-ปัจจุบัน พบผู้บริโภคร้องเรียนมาที่ อย. เกี่ยวกับยาไปโรโครติล ๒ เคส และ ยาพหุรามาตอล ๑๒ เคส โดยกิจกรรมดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงผลเสียและอันตรายที่เกิดขึ้นหากนำยาไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการนำยาพหุรามาตอลและยาแก้แพ้-แก้ไอมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยมุ่งหวังในผลข้างเคียงของยา ที่ทำให้เกิดอาการมีนเมาคล้ายกับการเสพยา ทำให้เคลิ้มสุข ชั่วขณะ ซึ่งเป็นมหันตภัยใหญ่ของสังคมไทย ทำลายอนาคตของเวยาชน นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพที่อาจจะใช้ยาเกินขนาด ทำให้ประสาทหลอนและเกิดภาวะแทรกซ้อนจนเสียชีวิตได้ นพ.บุญชัยกล่าวต่อว่า นอกจากกรณีให้ความรู้กับเวยาชนแล้ว อย.ได้มีมาตรการป้องกันปัญหาการนำยาไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาและผู้รับอนุญาตนำเข้ายา จำกัดปริมาณการจำหน่ายไปยังร้านขายยาและกำหนดเงื่อนไขการจ่ายให้กับผู้ป่วย เฉพาะกับ ผู้มีความจำเป็นทางการแพทย์และจัดทำบัญชีการซื้อขายด้วย.</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>๑๔องค์กรรัฐ-เอกชนเร่งส่งเสริมป้องกันสุขภาพ</b></p> <p>กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตัวแทนองค์กรเครือข่ายรวม ๑๔ องค์กร ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยจะสนับสนุน ผลักดัน ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมใน ๔ ประเด็นคือ ๑. กำหนดให้มีการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ๒. ขยายสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ และสนับสนุนสิทธิประโยชน์การบริการสาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๓. พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับอาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน ให้สามารถจัดบริการอาชีวอนามัยได้ และ ๔.พัฒนาบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถจัดบริการ รวมถึงการสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัยโดยเฉพาะ และหวังให้การลงนามครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p><b>คุมเข้มคลินิกการประกอบโรคศิลปะ ๗ สาขาใหม่</b></p> <p>น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง อนุญาตให้บุคลากรวิชาชีพด้านการแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ๗ สาขา ได้แก่กิจกรรมบำบัด รังสีเทคนิค การแก้ไขความผิดปกติ การสื่อความหมาย จิตวิทยาคลินิก กายอุปกรณ์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกและการแพทย์แผนจีน สามารถเปิดคลินิกได้ ทั้งนี้ ได้สอบขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะให้วิชาชีพ ๗ สาขา รวมทั้งหมด ๗,๖๒๔ คน โดยคลินิกต้องได้มาตรฐานความสะอาด แสดงค่ารักษา ประกาศสิทธิของผู้ป่วย ห้ามใช้ข้อความโฆษณาหรือคำชักชวนหรือโอ้อวดเกินความจริงว่าดีกว่าเหนือกว่าที่อื่น หรือดีที่สุดรายแรกแห่งแรก รับรองผล ๑๐๐% ห้ามโฆษณา ลด แลก แจก แถม มีโทษ ๒ กระทง คือ ม.๔๘ จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ ม.๖๘ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยขณะนี้ การเปิดคลินิกสาขาการแพทย์แผนจีนกำลังได้รับความนิยม</p>	-	-
ภูมิภาค	<p><b>บุกยึด'น้ำพระธรรม' ใซ้อย.ของยี่ห้ออื่นมา</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครอง รวมทั้งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ปทุมธานีเข้าตรวจสอบที่วัดปทุมทอง หมู่ 1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานีเจ้าหน้าที่ยึดน้ำดื่มชื่อน้ำพระธรรม ของพระอาจารย์ชัยโรจน์ เขมวโร พระลูกวัดปทุมทอง ประมาณ 25,000 ขวด ผลิตโดยโรงงานแห่งหนึ่งใน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อดอ้างสรรพคุณ รักษาได้ทุกโรค พบใซ้อย.ของสินค้าอื่นมาสวมแทน ถือว่าผิด พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งจะได้ตรวจสอบโรงงานดังกล่าวก่อนดำเนินการต่อไป</p>	-	-
ภูมิภาค	<p><b>ทำแท้งเถื่อน</b></p> <p>ตำรวจ สภ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พร้อมด้วยเภสัชกร สสจ.สกลนคร บุกเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นบ้านของ น.ส.จรรยา อายุ ๒๗ ปี หลังเปิดทำแท้งเถื่อนให้กับหญิงสาวที่ตั้งครรภ์ได้ ๓ เดือน คิดค่าใช้จ่าย ๑๐,๕๐๐ บาท ใซ้วิธีฉีดยาเข้าไปในครรภ์ผ่านทางช่องคลอด ต่อมาทารกได้เสียชีวิต - นายกิตติศักดิ์ ใซ้ทอง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สสจ.สกลนคร ระบุ บ้านหลังดังกล่าว มีการปล่อยทิ้งร้างเพื่อหลบตาเจ้าหน้าที่ และไม่ได้เปิดเป็นคลินิกทำแท้ง แต่เป็นลักษณะเป็นที่พักรักษาชั่วคราวที่มีหากมีผู้ต้องการทำแท้งจึงจะเปิดใซ้ซึ่งมีการใซ้น้ำส้มสายชูในการทำแท้งและให้กลับไปรักษาเอาเองนั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อชีวิตมากจึงฝากเตือนผู้ที่คิดจะทำว่าอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตได้</p>	-	-



